

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018-2025, với những nội dung cơ bản như sau:

I. Tên Đề án: Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018-2025.

II. Mục tiêu Đề án**1. Mục tiêu tổng quát**

Phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Nghệ An có nền kinh tế trang trại phát triển mạnh của cả nước, đưa tổng số trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư 27 của Bộ nông nghiệp và PTNT lên 1.500 trang trại, trong đó hoàn thành việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đạt 60%; 50% số trang trại được áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện việc liên doanh, liên kết sản xuất với các công ty nhà nước, doanh nghiệp trong việc sản xuất, chế biến bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến người tiêu dùng. Sản phẩm hàng hóa sản xuất tại các trang trại đạt chất lượng cao đảm bảo an toàn VSTP, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước; xây dựng một số trang trại có thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm riêng như chè, tôm, thịt các loại và cây ăn quả để tiếp cận tham gia hội nhập và xuất khẩu.

Bổ sung quy hoạch sử dụng đất để quy hoạch một số khu trang trại tập trung gắn với quy hoạch chế biến, đặc biệt ưu tiên quy hoạch khu trang trại cho các huyện trung du, miền núi để phát huy lợi thế đất đai, lao động phù hợp với điều kiện của từng vùng, miền và địa phương.

Mức tăng trưởng số lượng trang trại hàng năm từ 5-7%; giá trị hàng hóa tăng trưởng 12-15% mỗi năm.

2. Mục tiêu cụ thể**a) Giai đoạn 2017 - 2020**

Phấn đấu đến năm 2020, Nghệ An có khoảng 1.150 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư 27/2011/TT-BNN ngày 14/3/2011 của Bộ Nông nghiệp-PTNT. Chú trọng tăng số lượng trang trại trồng cây lâu năm (tập trung nhóm cây trồng chủ lực), trang trại tổng hợp kết hợp mô hình VAC và trang trại đặc thù chăn nuôi các vật nuôi có giá trị kinh tế cao như lợn rừng, nhím, rắn, ba ba...

- Tổng giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ bình quân 4.000 triệu đồng/trang trại;

- Thu nhập bình quân 600 triệu đồng/trang trại;

- Trên 60% số lượng trang trại được cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.